

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 5

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยใช้เทคนิคและการจัดการ สามารถวางแผน ออกแบบ เพื่อส่งเสริมกิจวัตรประจำวันของเด็ก รวมถึงป้องกันและแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย สามารถควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้วยการประเมินพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านจิตใจ-อารมณ์ ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา โดยสามารถให้คำแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมด้านสติปัญญาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม โดยสามารถกำกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเด็กด้านสังคม และปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาการเด็กด้านสังคมขั้นพื้นฐาน ตลอดจนวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็กด้านสังคม ด้วยการกระตุ้นหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม รวมถึงให้ความรู้ ในการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 5 จะต้องมีความสมบัตินิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4 และ
2. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง หรือ
3. ได้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาการดูแลเด็กเฉพาะทางที่ครอบคลุมเนื้อหาและองค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมงภายใน 3 ปี ก่อนสอบ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลเด็ก

### หมายเหตุ

N/A

### หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

10104	HLT-CCTA-567A	ป้องกัน และแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
10106	HLT-URCF-569A	วางแผนออกแบบ การดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
10204	HLT-UWXF-573A	วางแผน ออกแบบ พัฒนาการเด็กด้านร่างกาย
10302	HLT-QPHD-575A	ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
10304	HLT-XLJT-577A	วางแผน ออกแบบพัฒนาการเด็ก
10403	HLT-TFXU-580A	ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
10405	HLT-JBQR-582A	วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
10503	HLT-KFAE-585A	ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา

10505	HLT-GOOT-587A	วางแผน ออกแบบพัฒนาการด้านสติปัญญา
10604	HLT-SSWY-591A	วางแผน ออกแบบ จัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ตามช่วงวัย

**องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล**